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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 
ของ 

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อ วนัองัคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. 

ที ่ ห้องป่ินเกลา้ 2  ชั้น 9  โรงแรม รอยลั ซิต้ี เลขที่ 800  ถนนบรมราชชนนี              
แขวงบางบ าหรุ  เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ 10700  

เร่ิมการประชุม เวลา 10.00 น. 

ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี 

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพละ       สุขเวช         ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายพูลศกัด์ิ     ตนัสิทธิพนัธ์     รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวรพจน์     อุชุไพบูลยว์งศ ์   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.ธราพงษ ์  วิทิตศานต ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นายวิรัช       สุวรรณนภาศรี    กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
6. นายพีรพล      สุวรรณนภาศรี    กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายสมเจตน์     สายฝน         กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นางสาวสุธิดา    สุวรรณนภาศรี     กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการมีจ านวนทั้งส้ิน 10 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปีในคร้ังน้ี 
จ านวน 8 คน ตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ คิดเป็นสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 80% 

2) กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นางกาญจนา   สุวรรณนภาศรี    กรรมการ 
2. ดร.เขียน     วงศสุ์รีย ์       กรรมการอิสระ  

3) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางอภิญญา     ปลื้มรัก      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 
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4) ผู้สอบบัญชี 
1. นางสาวธญัพร     ตั้งธโนปจยั   ผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
2. นางสาวพรรณทิพา   เป๋าอยูสุ่ข    ผูจ้ดัการอาวุโส บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า  ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้น คือวนัที่ 7 มีนาคม 2567 มีผูถ้ือหุ้น
ของ บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นจ านวนทั้งส้ิน 
10,938 ราย  โดยถือหุ้นรวมกนัเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,162,052,251 หุ้น 

ในการประชุมในวนัน้ี  มีผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจ านวน 36 ราย  ถือหุ้นรวมจ านวน 
382,494,438 หุ้น และมีผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวน 24 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 
98,356,462 หุ้น  รวมมีผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวนัน้ีเป็นจ านวนทั้งส้ิน 60 ราย  คิดเป็นร้อยละ 41.93 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ไม่นบัรวมจ านวนหุ้นซ้ือคืนตามโครงการหุ้นซ้ือคืนของบริษทั)  
และถือหุ้นนับรวมกนัได ้480,850,900 หุ้น  ซ่ึงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ขอ้ 35 

ผูด้  าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถาม  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดซักถาม  จึงเรียนเชิญ
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทั ยเูน่ียน 
ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)   ขอขอบพระคุณผูถ้ือหุ้นทุกท่านที่ไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี  และขอเปิด
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2567 ของ บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) เวลา 10.00 น.   

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัประชุมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการปฏิบตัิตน
ระหว่างการประชุม พร้อมทั้งช้ีแจงระเบียบการประชุม หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละ
วาระให้ที่ประชุมรับทราบ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญตัวแทนผูถ้ือหุ้นจ านวน 1 คน ให้ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
เสียงของผูถ้ือหุ้นดว้ย คือ คุณธญัญลกัษณ์  ศกัด์ิเกตุแกว้ ซ่ึงเป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2566  เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2566 

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 1/2566
เมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2566  ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าว บริษทัไดจ้ดัท าและจดัส่งรายงานให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และไดจ้ดัส่งให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งภายในก าหนด  และ
ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษทั  โดยบริษทัไม่ไดรั้บการเสนอให้ท าการแก้ไขรายงานการประชุม
ดงักล่าวจากผูเ้ก่ียวขอ้งแต่อย่างใด  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่แนบมาดว้ย 1 แนบทา้ยหนังสือเชิญประชุม  ซ่ึง
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คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  รายงานการประชุมดังกล่าวได้ท าการบันทึกข้อมูลไวโ้ดยถูกต้องและ
ครบถว้นแลว้ 

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้น
ซกัถาม  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระน้ี  มีผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 53 ราย  ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจ านวนทั้งส้ิน 
480,733,700 หุ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีมติเป็นเอก
ฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2566 เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้ 

-  เห็นดว้ย      จ านวน  480,733,700   เสียง    คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย    จ านวน     0     เสียง    คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง   จ านวน     0     เสียง    คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย      จ านวน     0     เสียง    คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 และรายงาน
ประจ าปี 2566 

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน                     
ผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ  และขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่ิงที่แนบมาดว้ย 2  ซ่ึงรายงานประจ าปีดงักล่าวอยูใ่นรูปแบบ QR 
CODE ที่บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นล่วงหนา้  และอยูใ่นรูปแบบเอกสารที่บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้แก่ผูถ้ือ
หุ้นทุกคนที่มาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีดว้ย  เพื่อความสะดวกในการพิจารณาขอ้มูลต่าง ๆ 

นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี กรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2566 
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 153.42 ลา้นบาท เป็นก าไรสุทธิที่รวมการจ าหน่ายหุ้นสามัญบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท 
จ ากัด (มหาชน) (GIFT)  โดยแบ่งเป็นก าไรจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 152.39 ล้านบาท และก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 1.15 ล้านบาท ซ่ึงเงินที่ได้จากการ
จ าหน่ายหุ้นสามญับริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน) (GIFT) บริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามแผนการใชเ้งิน
ที่ไดแ้จง้ต่อผูถ้ือหุ้นและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี น าเงินไปลงทุนในโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้
แห่งใหม่ในพ้ืนที่เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง 
มูลค่าโครงการจ านวน 286.35 ลา้น ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสร้างคลงัสินคา้ และน าไปใช้เป็นเงินหมุนเวียน
ภายในบริษทั  
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1. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 

 

 
     

จากตารางดงักล่าวขา้งต้น ขอ้มูลราคาน ้ ามันดิบปี 2023 ราคาน ้ ามนัดิบมีการปรับตวัที่ลดลงและมีความผนั
ผวนสูง เมื่อเทียบกับปี 2024 จะเห็นว่าในปี 2024 ราคาน ้ ามนัดิบเร่ิมมีราคาปรับตวัสูงขึ้น เมื่อราคาน ้ ามนัมีการ
ปรับตวัสูงขึ้นกว่าราคาสินคา้ที่ซ้ือ ท าให้ในปี 2567 บริษทัจะไดเ้ปรียบในเร่ืองตน้ทุนสินคา้จากการจดัเก็บสินคา้
คงเหลือ 
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2. รายงานความคืบหนา้โครงการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ (Unionpetrochwmical Leamchabang Terminal:ULT) 

    บริษทัท าสัญญาซ้ือขายที่ดินและด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินเรียบร้อยแลว้ สถานที่ตั้งโครงการ อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี  พ้ืนที่จ านวน 18 ไร่ 44.5 ตารางวา  พ้ืนที่ใช้ในการก่อสร้าง
จริงประมาณ 8 ไร่ ซ่ึงพ้ืนที่ดงักล่าวเป็นพ้ืนที่เขตพิเศษภาคตะออก (EEC) และเป็นจุดก่ึงกลางการขนส่งสินคา้
ระหว่างคู่คา้และคลงัสินคา้เก่าของบริษทั (ซอยสุขสวสัด์ิ 78) วตัถุประสงค์ในการก่อสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ มี
ดงัน้ี 

1. เพื่อลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ 

2. เพื่อรองรับตลาดใหม่ ลูกคา้ใหม่ที่บริษทัตอ้งขยายเพ่ิมมากขึ้นในพ้ืนที่ภาคตะวนัออก 

3. เพื่อรองรับโครงการต่างๆที่ทางภาครัฐสนับสนุนหรือชักชวนนักลงทุนจากต่างประเทศ ที่จะเข้ามา
ลงทุนในพ้ืนที่เขตพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และการส่งออก เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่ใกลท้่าเรือแหลมบงั  

      โครงการก่อสร้างคลงัสินคา้ดงักล่าว ตามแผนการก่อสร้างจะแลว้เสร็จภายในปี 2567 และจะสามารถเปิด
ด าเนินการไดใ้นปี 2568   

 
 

นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี  กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้ที่ประชุมทราบว่า ที่ผ่านบริษทัไดรั้บการรับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(Thai Institute of Directors : IOD) เป็นคร้ังที่ 2 เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 เพ่ือสร้างความมัน่ใจต่อผูถ้ือหุ้นถึง
การด าเนินงานอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้และในปี 2566 บริษทัไดด้ าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการหรือ
บรรษัทภิบาล Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) และได้คะแนนประเมินจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่นระดบัดีเลิศ  
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นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล (ESG)  ซ่ึงปัจจุบนั
เห็นไดว่้าโลกไดรั้บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  โดยการเขา้ร่วมโครงการต่างๆ ที่ตลาด
หลกัทรัพยจ์ดัขึ้น 

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31 
ธันวาคม 2566 

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 79  คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการจดัท างบดุลและบญัชีก าไร
ขาดทุนประจ าปี 2566 ซ่ึงส้ินสุดเมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม 2566  และขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี 
2567    เพื่อพิจารณาอนุมตัิ  โดยงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 น้ีไดรั้บการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  และไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้  
โดยมอบหมายให้ นางอภิญญา  ปลื้มรัก ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  เป็นผูร้ายงานในวาระน้ี  ซ่ึงสรุปความได้
ตามตารางต่อไปน้ี 

 
ทรัพย์สินและหนี้สิน ปี 2566 (รายไตรมาส) 
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 รายได้จากการขาย ปี 2566  (รายไตรมาส) 

 
 
 
การแบ่งประเภทการขายสินค้า 
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ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถาม  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถาม  ประธานจึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระน้ี  มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน  59 ราย  ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจ านวนทั้ งส้ิน 
480,825,900 หุ้น  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด  วันที่ 31 
ธันวาคม 2566 แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 

-  เห็นดว้ย       จ านวน  480,825,900    เสียง    คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย     จ านวน       0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง    จ านวน       0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย       จ านวน       0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2566 

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ในปี 2566 บริษทัมีก าไรสุทธิ จ านวน 153.42 ลา้นบาท เป็นก าไรสุทธิที่
รวมการจ าหน่ายหุ้นสามญั บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน) (GIFT) จ านวน 152.39 ลา้นบาท และ
ก าไรจากการด าเนินงานในปี จ านวน 1.15 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) ซ่ึงเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหุ้นสามัญ
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน) (GIFT) บริษทัไดน้ าไปลงทุนในโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้แห่ง
ใหม่และน าไปใชเ้ป็นเงินหมุนเวียนในบริษทั ตามแผนการใช้เงินที่ไดแ้จง้ต่อผูถ้ือหุ้นและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย บริษทัจึงมีความเห็นว่า สมควรจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิในอตัราหุ้นละ 0.0100 บาท รวมเป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 11.621 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.57 ของก าไรสุทธิ ส าหรับปีจากการด าเนินงานส่วนที่เป็น
ของผูถ้ือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณา และเงินส ารองตามกฎหมายซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล วนัที่ 19 เมษายน 2567  และ
ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2567 

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

 ค าถาม ผูถ้ือหุ้นที่ไม่ประสงคอ์อกนาม  สอบถามการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0100 บาท  เป็น
อตัราการจ่ายปันผลที่นอ้ยมาก เมื่อเทียบกบัก าไรสุทธิปี 2566 

 ค าตอบ  นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี  กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่าจากงบการเงินที่ไดน้ าเสนอ ผลการ
ด าเนินงานในปี 2566 บริษทัมีผลประกอบการจากการจ าหน่ายโซเวน้ท์มีก  าไรน้อยมาก จ านวน 1.15 ลา้นบาท  
และก าไรจากการขายหุ้นสามญับริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน) บริษทัไดน้ าเงินไปลงทุนในสร้าง
คลงัสินคา้แห่งใหม่  ซ่ึงการก่อสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่จะท าให้บริษทัสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการขนส่งสินคา้
และจะส่งผลให้บริษทัมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีถัดไป (เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ) ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจารณา
ความเหมาะสมและนึกถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุ้นเป็นส าคญั จึงเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้น
ละ 0.0100 บาท รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 11.621 ลา้นบาท  

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระน้ี  มีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวน 60 ราย  ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจ านวนทั้งส้ิน 
480,850,900 หุ้น  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2566 ในอัตรา
หุ้นละ 0.0100 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนไม่เกิน 11.621 ล้านบาท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ให้แก่     ผู้ถือ
หุ้น ตามที่มีรายช่ือ ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 (Record Date) รายละเอียดตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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-  เห็นดว้ย        จ านวน 480,850,900    เสียง     คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย      จ านวน      0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
-  งดออกเสีย      จ านวน      0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
-  บตัรเสีย        จ านวน      0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีก
วาระ 

นายพละ   สุขเวช  ประธานที่ประชุม กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 44 ซ่ึงก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ังให้
กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระหน่ึงในสาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการที่จะออกจากต าแหน่งตามวาระแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2567 มี
กรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 4 คน ไดแ้ก ่

1) นายวิรัช       สุวรรณนภาศรี          ต าแหน่ง  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

2) นางกาญจนา    สุวรรณนภาศรี       ต าแหน่ง  กรรมการ 

3) นางสาวสุธิดา    สุวรรณนภาศรี      ต าแหน่ง  กรรมการ 

4) นายสมเจตน์     สายฝน          ต าแหน่ง  กรรมการ 

 
 คณะกรรมการบริษทัไม่รวมกรรมการที่ไดรั้บการเสนอช่ือ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2567 ทั้ง 4 คน 
กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว  ได้
ร่วมกนัพิจารณาคุณสมบตัิในดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที่ผ่านมา  และไดพ้ิจารณาแลว้
ว่าบุคคลที่เสนอช่ือให้เป็นกรรมการดงัรายนามที่กล่าวไปแลว้นั้น เป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญตัิ
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซ่ึงประวตัิและขอ้มูลของกรรมการที่ถูกเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
(ตามส่ิงที่แนบมา 3) โดยในวาระน้ีต้องไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 
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ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้น
ซกัถาม  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระน้ี  มีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวน 60 ราย  ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจ านวนทั้งส้ิน 
480,850,900 หุ้น  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ (1) นายวิรัช  
สุวรรณนภาศรี ต าแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร,     (2) นางกาญจนา  สุวรรณนภาศรี ต าแหน่ง 
กรรมการ,  (3) นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี ต าแหน่ง กรรมการ และ (4) นายสมเจตน์  สายฝน  ต าแหน่ง 
กรรมการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
ช่ือ 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 

1 นายวิรัช          สุวรรณนภาศรี 480,850,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 
2 นางกาญจนา   สุวรรณนภาศรี 480,850,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 
3 นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี 480,850,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 
4 นายสมเจตน์   สายฝน 480,850,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2567 

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคับของบริษทั ข้อ 59  เสนอให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2567 ซ่ึงเป็นเงิน
จ านวนไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี  โดยมติน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงสนบัสนุนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุม 

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถาม  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถาม  ประธานจึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระน้ี  มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 60 ราย  ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจ านวนทั้ งส้ิน 
480,850,900 หุ้น  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2567 
รวมเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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-  เห็นดว้ย       จ านวน   480,850,900  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย     จ านวน      0    เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง    จ านวน      0    เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย       จ านวน      0    เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567 และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายพูลศักด์ิ ตันสิทธิพนัธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้
ช้ีแจงในวาระน้ี 

นายพูลศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์
กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นบญัชี เป็นผูร้ายงาน ดงัน้ี  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทั
มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่ก  าหนดให้ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีตอ้งแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัททุกปี  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามีความเห็นเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอผูถ้ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบัญชีจาก บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปี 2567   โดยมีผูส้อบ
บญัชี 3 คน ดงัน้ี (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 9169  และ/หรือ  (2) นายสุวฒัน์ 
มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 8134  และ/หรือ (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขที่ 9393  ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ ให้บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้
มีอ  านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหน้าที่แทนได้   
ทั้งน้ี  ส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายนามดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียใด ๆ กบั
บริษทั  บริษทัย่อย  ผูบ้ริหาร  ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่   หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  และเห็นควร
ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2567 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,240,000 บาท (หน่ึงลา้นสองแสนส่ีหมื่น
บาทถ้วน)  ทั้งน้ี   ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าปีตามปกติ   ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป 

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถาม  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถาม  ประธานจึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระน้ี  มีผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 60 ราย  ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจ านวนทั้งส้ิน 
480,850,900  หุ้น  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งต้ัง นางสาวธัญพร ต้ังธโนปจัย  และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนก
สกุล และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้ 

-  เห็นดว้ย        จ านวน  480,800,900  เสียง     คิดเป็นร้อยละ  99.9896 
-  ไม่เห็นดว้ย      จ านวน      0    เสียง     คิดเป็นร้อยละ     0.0000  
-  งดออกเสียง     จ านวน     50,000 เสียง     คิดเป็นร้อยละ     0.0104 
-  บตัรเสีย        จ านวน      0    เสียง     คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ 

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้น
รายใดเสนอเร่ืองใด ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา  

ค าถาม  คุณสุมนา  รุจิชาญสิริ สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการเกิด
สงครามระหว่างรัสเซีย กบั ยเูครน และราคาน ้ามนัที่ผนัผวนอยา่งไร 

ตอบ นายพีรพล   สุวรรณนภาศรี   กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียง
จากการเกิดสงครามระหว่างรัสเซีย กับ ยูเครน และราคาน ้ ามันที่มีความผนัผวน บริษทัมีการด าเนินการเพ่ือ
ป้องกนัและหรือลดความเส่ียง ดงัน้ี 

1. บริษทัท าสัญญาระยะยาวกบัคู่คา้ในการซ้ือขายสินคา้ เพ่ือลดความเส่ียงสินคา้ไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

2. บริษทัมีการบริหารจัดการความเส่ียงเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยน โดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) ประมาณ 15 วนัก่อนวนัที่เรือสินคา้เขา้  เพื่อลดความเส่ียง
จากอตัราแลกเปลี่ยนที่มีความผนัผวน 

3. บริษทัมีการส่ือสารกบัลูกคา้และให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการส่ง
สินคา้ เพื่อให้ลูกคา้ไดม้ีสินคา้เพียงพอต่อการใช้งาน 

4. บริษทัไดก้ าหนดให้มีทีมที่รับผิดชอบในการติดตามข่าวสาร และสถานการณ์ ที่จะกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บริษทัสามารถบริหารจดัการและแก้ไขได้ทันเวลา และลด
ผลกระทบที่รุนแรงได ้
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ค าถาม  คุณสมชัย  สุขเจริญย่ิง  กล่าวช่ืนชมและให้ก าลังใจผูบ้ริหารที่น าพาให้บริษทัมีการเติบโต
ย่ิงขึ้น และสอบถาม ดงัน้ี 

1. บริษทัมีคู่แข่งทางธุรกิจ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าไร  

2. บริษทัมีแผนขยายงานดา้นการตลาดอยา่งไร 

3. ในปี 2566 เศษรฐกิจทัว่โลกมีการชะลอตวั ซ่ึงบริษทัก็ไดรั้บผลกระทบ บริษทัคาดการณ์ว่าในปี 
2567 จะมีการฟ้ืนตวัมากขึ้นหรือไม่ 

4. ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา อตัราดอกเบี้ยมีการปรับขึ้นมีผลกระทบต่อตน้ทุนและรายงานของบริษทั
อยา่งไร 

5. บริษทัมีออกหุ้นกูห้รือไม่ 

ตอบ นายพีรพล   สุวรรณนภาศรี   กรรมการผูจ้ัดการ ช้ีแจงว่า บริษัทจ าหน่ายเคมีพิเศษที่เป็น
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ที่ต้องมีใบอนุญาตในการด าเนินธุรกิจ และบริษทัมีการด าเนินงานด้าน
การตลาดและตอบถาม ดงัน้ี  

1. คู่แข่งทางการคา้ของบริษทั เช่น ผูผ้ลิตที่ขายเองบางส่วน ผูท้ี่น าเขา้ และตวัแทนจ าหน่าย ปัจจุบนั
บริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 15 – 20 เปอร์เซ็นต ์

2. บริษทัมีแผนการขยายงานดา้นการตลาดใน 3 ปีขา้งหน้า บริษทัจะขยายตลาดดา้นการผสมสินคา้
เคมีมากขึ้น และจะมีการขยายตลาดรายกลางและรายยอ่ยมากขึ้น ประกอบกบัคลงัสินคา้แห่งใหม่ของบริษทัจะมี
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผสมสินคา้และบรรจุสินคา้ให้กบัรายยอ่ยเพ่ิมขึ้น 

3. บริษทัคาดการณ์ว่าในปี 2567 ภาวะเศรษฐกิจจะใกลเ้คียงกบัปี 2566 ซ่ึงบริษทัก็จะบริหารจดัการ
และด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบมากขึ้น และผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2567 (เดือนมกราคม ถึง เดือน
มีนาคม) ดีกว่า เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2566  

4. ในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมาที่อตัราดอกเบี้ยมีการปรับตวัสูงขึ้น บริษทัไดม้ีการบริหารจดัการ โดยในปี 
2566 บริษทัไดน้ ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานบางส่วนที่มีสภาพคล่องไปช าระหน้ีเพ่ือลดภาระดอกเบี้ ย 
และในปี 2567 บริษทัไดน้ ากระแสเงินสดที่ได้จากการจ าหน่ายหุ้นสามญั บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากัด 
(มหาชน) (GIFT) บางส่วนไปช าระหน้ีเพ่ือลดภาระดอกเบี้ย ท าให้บริษทัสามารถลดภาระดอกเบี้ยได ้

5. บริษทัไม่มีการออกหุ้นกู ้

 

ค าถาม  คุณพิทักษ์   สุมงคลธนกุล ตัวแทนผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า ข้อมูลในรายงานประจ าปี  2566 
(One Report) หนา้ 128 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ปี 2564 เทียบ ปี 2565 เพ่ิมขึ้นจากสาเหตุใด 
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ตอบ นางอภิญญา  ปลื้มรัก  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดต้รวจสอบตวัเลขและความถูกตอ้งอีก
คร้ัง ช้ีแจงว่า ขอ้มูลตวัเลขค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่เป็นตวัเงินพบว่า ในปี 2564 ไดแ้สดงตวัเลขไว้
ผิดพลาด ไม่ถูกตอ้งครบถว้น ท าให้ในปี 2564 แสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่ เป็นตวัเงินไวต้ ่ากว่า
ความเป็นจริง บริษทัไดจ้ดัท าตวัเลขที่ถูกตอ้งแนบประกอบ โดยเปรียบเทียบขอ้มูลเก่า และขอ้มูลใหม่ (ที่แกไ้ข
แลว้) ดงัน้ี  

 
 

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นที่ไดเ้สียสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี  ปิดประชุม
เมื่อเวลา 11.50 น.  

 
 

      (นายพละ สุขเวช)       
ประธานที่ประชุม 

 
 
  (นางสาวลดาวัลย์   อินทรวิชัย) 
           ผู้บันทึกการประชุม 
 


